

ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๓

ลักษณะ	ชื่อรายการ	ข้อมูลโดยสังเขป	พื้นที่ปฏิบัติ	ชื่อผู้ถือปฏิบัติและผู้สืบทอด	สถานะการคงอยู่	หมายเหตุ
๔. ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม						
๑	การถนอมอาหาร	เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านในการถนอมอาหารและการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารทะเลปลอดสารพิษ ได้แก่ ปลาเค็ม	บ้านเลขที่ ๒๘๗/๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลอ่าวน้อย	นางสาวท สุขเหลือง	ปฏิบัติอยู่ในชีวิต (เสี่ยงต่อการสูญเสียชีวิต)	
๒	การถนอมอาหาร	เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านในการถนอมอาหารและการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารทะเลปลอดสารพิษ ได้แก่ ปลาเค็ม	บ้านเลขที่ ๑๔๘ หมู่ที่ ๒ ตำบลอ่าวน้อย	นางโต สนวนเล็ก	ปฏิบัติอยู่ในชีวิต (เสี่ยงต่อการสูญเสียชีวิต)	
๓	การถนอมอาหาร	เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านในการถนอมอาหารและการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารทะเลปลอดสารพิษ ได้แก่ ปลาเค็ม	บ้านเลขที่ ๘๑๓/๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลอ่าวน้อย	นางปราณี เครือแดง	ปฏิบัติอยู่ในชีวิต (เสี่ยงต่อการสูญเสียชีวิต)	
๔	การถนอมอาหาร	เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านในการถนอมอาหารและการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารทะเลปลอดสารพิษ ได้แก่ ปลาเค็ม	บ้านเลขที่ ๑๐๑/๑ หมู่ที่ ๓ ตำบลอ่าวน้อย	นางกลม ปานน้อย	ปฏิบัติอยู่ในชีวิต (เสี่ยงต่อการสูญเสียชีวิต)	
๕	การถนอมอาหาร	เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านในการถนอมอาหารและการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารทะเลปลอดสารพิษ ได้แก่ ปลาเค็ม	บ้านเลขที่ ๑๐๑/๒ หมู่ที่ ๓ ตำบลอ่าวน้อย	นางมณี ปานน้อย	ปฏิบัติอยู่ในชีวิต (เสี่ยงต่อการสูญเสียชีวิต)	
๖	การแปรรูปอาหาร	เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านในการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร	บ้านเลขที่ ๒๑๕ หมู่ที่ ๗ ตำบลอ่าวน้อย	นางสัมพันธ์ จำเ	ปฏิบัติอยู่ในชีวิต (เสี่ยงต่อการสูญเสียชีวิต)	

ลักษณะ	ชื่อรายการ	ข้อมูลโดยสังเขป	พื้นที่ปฏิบัติ	ชื่อผู้ถือปฏิบัติและผู้สืบทอด	สถานะการคงอยู่	หมายเหตุ
๗	การแปรรูปอาหาร	เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านในการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร	บ้านเลขที่ ๒๑๖ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลอ่าวน้อย	นางขวัญเมือง บุชบา	ปฏิบัติอยู่ในชีวิต (เสี่ยงต่อการสูญเสียชีวิต)	
๘	การถนอมอาหาร	เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านในการถนอมอาหารและการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารทะเล ได้แก่ เคย กะปิ	บ้านเลขที่ - หมู่ที่ ๑๓ ตำบลอ่าวน้อย	นางยุพดี อินทร์คุ้มวงศ์	ปฏิบัติอยู่ในชีวิต (เสี่ยงต่อการสูญเสียชีวิต)	
๙	การถนอมอาหาร	เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านในการถนอมอาหารและการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร ได้แก่ ดอกผัก	บ้านเลขที่ ๘๗ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลอ่าวน้อย	นางอุษา จันทร์หอม	ปฏิบัติอยู่ในชีวิต (เสี่ยงต่อการสูญเสียชีวิต)	
๑๐	การถนอมอาหาร	เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านในการถนอมอาหารและการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร ได้แก่ ไข่เค็ม	บ้านเลขที่ ๑๑/๑ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลอ่าวน้อย	นางใจ พุ่มพวง	ปฏิบัติอยู่ในชีวิต (เสี่ยงต่อการสูญเสียชีวิต)	
๑๑	การถนอมอาหาร	เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านในการถนอมอาหารและการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร ได้แก่ ผลไม้แช่อิ่ม	บ้านเลขที่ ๘๑/๑ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลอ่าวน้อย	นางพันธ์ จันทร์สว่าง	ปฏิบัติอยู่ในชีวิต (เสี่ยงต่อการสูญเสียชีวิต)	
๑๒	การทำปุ๋ยและสารสกัดสมุนไพรเพื่อการเกษตร	เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านการทำปุ๋ยอินทรีย์และสารสกัดจากสมุนไพรเพื่อใช้ในการเกษตรทดแทนการใช้สารเคมีในการทำเกษตร ช่วยลดต้นทุนการผลิตและทำลายทอดสู่ชุมชน	บ้านเลขที่ - หมู่ที่ ๑๖ ตำบลอ่าวน้อย	นายอนุวัฒน์ แซ่เจี๋ย	ปฏิบัติอยู่ในชีวิต (เสี่ยงต่อการสูญเสียชีวิต)	